
 
 
 
 
 
 

 
รายการประชุมที่สําคัญของมหาวิทยาลยั 

 
วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 สภาคณาจารย์และข้าราชการ  จัดประชุมประจําเดือนของ

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ  ครั้งที่ 7/2554  เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม   

ยันต์ทอง ศูนย์วิทยบริการ  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

 วันพฤหัสที่ 28 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดประชุมสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช   ครั้งที่ 7/2554  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีระเบียบ

วาระสําคัญดังนี้  เรื่องอนุมัติ เพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  

อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา  (สายวิชาการ)  ให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน และเรื่องอนุมัติ  เพ่ือทักท้วง ให้ความเห็นชอบ

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2 หลักสูตร คือ สาขาวิชาจิตรกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2554 )และสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 ) 

วันที่ 3 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยจัดประชุมอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย (สาย

วิชาการ)  และอาจารย์ประจําสัญญาจ้าง ครั้งที่ 3 /2554  เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม  

โดยมีวาระที่สําคัญ คือ เรื่องค่าระดับที่คาดหวังในสมรรถนะของบุคลากรแต่ละตําแหน่ง ข้อตกลงภาระงาน

และพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)  สายวิชาการ  (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย   

พ.ศ. 2555 – 2559  ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่านร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

      

 
 

 
 
 
 
 

  

ปีที ่40 ฉบับที ่41 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันน้ี  (27 ก.ค.) สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํา

บุญประจําปี ณ อาคาร 11 ชั้น 3  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมทําบุญ 

และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน 
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รัฐบาลใหม่ กับนโยบายด้านการศึกษา ! 
ดร.ไกรเดช  ไกรสกุล 

 

นโยบายด้านการศึกษาของพรรคเพ่ือไทย พรรคการเมืองที่มีชัยชนะในการเลือกต้ังอย่างถล่มทลาย  Landslide   

ถูกกําหนดไว้ในช่วงรณรงค์ก่อนการเลือกตั้ง มีการแถลงโดยตัวแทนระดับท้ายแถวของพรรค  ทําให้รู้โดยนัยว่าพรรคให้

ความสําคัญกับเรื่องน้ีไม่มากนัก  ซ่ึงคนไทยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายด้านการศึกษาไม่มากนักเช่นกัน   

ที่จริงแล้วปวงชนชาวไทยควรจะต้องคาดหวัง และให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดการศึกษาให้กับคนในชาติให้มาก 

มากกว่าท่ีเป็นอยู่    เพราะการพัฒนาชาติ ต้องพัฒนาที่การศึกษาของคนในชาติ และการพัฒนาการศึกษาก็ต้องพัฒนาที่

คุณภาพชีวิตของครู เพราะครูเป็นผู้ให้การศึกษาเป็นต้น  นโยบายที่ว่ามี  7 ประเด็นด้วยกัน คือ 

1. เรื่องคุณภาพการศึกษา                            2.  เรื่องความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา 

3.  เรื่องการปฏิรูปครู : คุณภาพชีวิตและการสอน   4. เรื่องเทคโนโลยีการเรียนรู้ : แจก Tablet นักเรียน 

5.  เรื่องโอกาสการมีงานทํา และการสร้างงาน        6. เรื่องโครงสร้างและอํานาจทางการจัดการศึกษา(อีกครั้ง)  

7.  เรื่องการวิจัย และพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

มองอย่างนักกอล์ฟ นโยบายเหล่าน้ี  เป็นเสมือนไม้ตีในถุงกอล์ฟที่นักการเมืองจะเลือกหยิบขึ้นมาตีลูกให้ลงหลุม

ในห่วงวาระการบริหารประเทศ จะครอบวาระหรือจะรอดปากเหยี่ยวปากกา  ทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็นไปได้นานสัก

เท่าใดก็ไม่สามารถทราบได้   การเลือกไม้กอล์ฟได้อย่างเหมาะสมกับระยะของสนาม ข้ามบ่อน้ํา ต้นไม้ หลุมทราย ทิศทาง

ลม และอื่น ๆ เป็นเรื่องสําคัญมากสามารถส่งผลต่อการแพ้ ชนะในการเล่นกอล์ฟได้  ไม้ตีกอล์ฟของพรรคเพ่ือไทยท้ัง   7 

เบอร์  ถือได้ว่าล้วนแต่เป็นไม้กอล์ฟคุณภาพ มียี่ห้อ แต่ยังไม่แน่ใจว่าคนตีจะเลือกหยิบได้ถูกต้อง และใช้มันตีลูกกอล์ฟได้

อย่างมืออาชีพหรือไม่ เพียงใด    

แต่ถ้ามองอย่างครู หรือนักการศึกษา นโยบายท่ีเป็นเป้าหมาย เป็นความสําเร็จของการบริหารการศึกษาของ

รัฐบาลท่ีต้องการให้เกิดข้ึน ก็ต้องยอมรับว่า น่าสนใจ เพราะเข้าลักษณะจะเลือกทําในส่ิงที่ถูก!แต่ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการจะต้องทําในสิ่งที่เลือกได้อย่างถูกต้อง! คือมีภาวะผู้นํามากกว่า ไม่ใช่เป็นแค่เพียงผู้จัดการ    จึงจะถือว่า

สําเร็จจริง  

ความสําคัญทั้งหลายทั้งมวล จึงมาตกอยู่ที่ผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งเป็น เสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการ   ซ่ึงถ้า

เป็นคอการเมืองก็มักจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นจุดที่ไม่ค่อยแข็งของพรรครัฐบาลใหม่  แต่กลับเป็นจุดแข็งของรัฐบาล

รักษาการ(เราภูมิใจในความเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ และเป็น สส.นครศรีธรรมราช)    อย่างไรก็ตาม ! ใน

สถานการณ์เช่นน้ีหากรัฐบาลใหม่มองเป็นโอกาสท่ีจะแสดงความสามารถ   หยิบเอาจุดอ่อนมาเน้นให้เป็นจุดแข็ง เหมือน

สมัยหน่ึงเรามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ชื่อเดียวกับนายกรัฐมนตรี  แล้วนายกฯลงไปเล่นบทบาทเป็นครูสอน

คณิตศาสตร์ท่ีโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  เป็นที่ประทับใจครู ถ่ายทดสดไปท่ัวประเทศ   โกยคะแนนไปได้ไม่ใช่น้อย      

คงไม่เป็นเรื่องแปลก  ส่วนจะรับได้หรือไม่ ก็ไม่ทราบได้ ถ้าประเทศไทยจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นสตรี และเป็นชื่อเดียวกับนายกรัฐมนตรี (หญิงคนแรกของประเทศไทย)  คนท่ีเป็นเจ้าของความคิดท่ีว่า ”การพัฒนา

การศึกษา ควรเร่ิมที่ จะทําอย่างไร? ให้อาชีพครูไม่ใช่อาชีพสุดท้ายที่คนเลือกทํา แต่.! เป็นอาชีพแรกที่คนเก่ง

เลือกเป็น ”  ถ้าเป็นเช่นนั้น อย่างน้อยก็ถือว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับความเป็นครู ผู้ซ่ึงทําหน้าที่สําคัญท่ีสุดคือผู้ให้

การศึกษาแก่คนในชาติ  ไม่ใช่ใครก็ได้!!  เอาเพียงแต่อยู่รอด ไม่นึกถึงความเป็นเลิศ  ไม่เช่นนั้น เราก็คงจะเป็นประเดียว

ในโลกที่สามารถทะเลาะกันเรื่องความปรองดอง  และเป็นคนประเทศเดียวในโลกท่ีได้เสียใจอย่างสุดซ้ึงกับข่าวการพลีชีพ

ของทหารกล้า เพราะเฮลิคอร์ปเตอร์ตกเป็นคร้ังสามจากการปฏิบัติการหน้าที่อย่างกล้าหาร 
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อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งน้ีหลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดงพัฒนาข้ึนโดยผ่าน

กรอบของเรื่องต่าง ๆ ที่กล่าว  และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทุกป ีจนสามารถเข้ากรอบของการประกันคุณภาพ 

กพร. ของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ีเพราะเราได้รับความเมตตาและการตอบรับของเหล่าสถานศึกษา ทั้งโรงเรียน

ระดับประถมและมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งโรงเรียนโยธินบํารุง  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  โรงเรียน

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  และโรงเรียนอ่ืน ๆ ในเครือ  แต่ทุกท่านครับ  ส่ิงที่เรา

อยากให้เกิดและอยากให้มีมากที่สุดนั่นก็คือแรงใจและแรงเชียร์จากเหล่าน้องพี่ที่หน้าเขามหาชัยแห่งน้ี  เพราะ

เราถือว่ากิจกรรมที่มีคุณภาพจะต้องอยู่กับสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกัน  ดังนั้น  เพ่ือให้กิจกรรม

โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย ๕๔ ในปีนี้สัมฤทธิ์ผลที่พึงประสงค์  ใคร่ขอเรียนเชิญคณาจารย์  นักศึกษา  

และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโดยท่านสามารถ  เข้าร่วมให้กําลังใจกิจกรรมได้  ใน

ระหว่างวันที่ 27-28  กรกฎาคม  2554  ณ  โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัด(สนามหน้าเมือง) ในแต่ละ

วันจะนําเสนอกัน 2 รอบ  (เช้าและบ่าย)  หากท่านมีความสนใจติดต่อสอบตามได้ที่หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และ

ศิลปะการแสดง จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพ 

เรื่องการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  เป็นส่ิงสําคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน  ความงามในทาง

คุณธรรมจริยธรรมของความเป็นไทย  สามารถหาได้ในการแสดงที่เป็นของไทย  ดังนั้นพฤติกรรมการจัดการ

แสดงที่มีคุณภาพจึงเป็นส่ิงที่สถานศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยทางเลือกทางศิลปวัฒนธรรมจะต้อง

รังสรรค์และก่อให้เกิดเป็นคุณภาพที่งดงาม 

เรื่องการพัฒนาคุณภาพงาน  การประกันคุณภาพในปัจจุบันนั้นจําเป็นต้องใช้องค์ประกอบซ่ึงเป็น

ตัวช้ีวัดสําคัญหลายประเด็นมาเป็นส่ิงส่งเสริม  และองค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพงานก็เป็นอีก

องค์ประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญ  การรับนักศึกษามาเล่าเรียน  และมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่

ของการเรียนการสอน  จึงเป็นส่ิงที่ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง 

เรื่องการพัฒนานักแสดง  ในยุคโลกาภิวัตน์เฉกเช่นปัจจุบันน้ี การรังสรรค์ผลงานทางการแสดงท่ี

ต้องการทั้งเวลา  ต้องการทั้งความมีจิตสํานึก  ความรับผิดชอบของเยาวชนในสังคมซ่ึงมีประสบการณ์ทาง

สังคมอินเทอร์เน็ต  การสละเวลาเพ่ือฝึกฝนและฝึกซ้อม   จึงหาได้ยากยิ่ง   ดังนั้น  นักแสดงทุกคนที่นํามารับ

บทบาททั้งการแสดงปะหน้า และการแสดงชุดละครจึงเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่ง 

ตอนน้ีเป็นบทสรุปของการทําโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 54  จากที่ได้กล่าวเป็นลํานํามาแล้วใน

การประชาสัมพันธ์โครงการท้ัง ๓ ตอน  คงสร้างคุณค่าและความเกษมให้เกิดแก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย  

อย่างไรก็ตามการจัดโครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทยนั้น  มีความยากลําบากในหลายเรื่อง  อาทิ 

 

 
                                                                          หลักสูตรวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 

 

  โครงการเผยแพร่นาฏศิลป์ไทย 54 (ตอนที่ 4) 
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สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจําวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 ตรงกับเดือน  8 วันแรม 

12 คํ่า ปีเถาะ  ผ่อนคลายความตึงเครียดกับรายการหยิกเล็ก กระเซ้าหน่อยในพักเที่ยงของมหาชัยสาร 

   ประเดิมด้วยข่าวชื่นชมกับการทํางานเสวนาเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่ผ่านพ้นไปด้วยความชื่นมื่น คึกคักของ

การประสานงานคนในเครือข่ายหลักสูตรพัฒนาชุมชนทั้งประเทศ ที่ ม.ราชภัฏนครฯ เป็นเจ้าภาพ  คน อื่น ๆ ทํางาน

กันอย่างไร ไม้เสียบเห็นอาจารย์เกรียงไกร ข่ายม่าน ที่เดินมาประสานงานขอใช้ห้องแต่งตัวให้กับนักศึกษา มา

ด้วยกันกับสาวสวยที่เดินตามหลังมามองไกล ๆ  ไม้เสียบคิดว่าจะเดินมาแจกซองชมพู ทราบภายหลังว่าเป็น

นักศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เธอมาด้วยความสูง 180 ผิวสีแทน แต่ที่ทําให้อาจารย์เกรียงไกร  ของ

เราลังเลนั่นคือสาวเจ้าพูดแล้วมีลูกกระเดือกด้วยน่ีสิเพื่อน ๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกท่านก็เบาใจได้ยังไม่ใช่   

อย่างที่คิดอะ 

ช่วงน้ีใครไม่รู้จัก อาจารย์ยุทธพงศ์  ช่วยนาเขต  ก็คงไม่สําคัญเท่าไหร่  แต่ถ้าไม่รู้จักโนราหงส์  นี่ซิเชย

มากมายเพราะขณะน้ีจะหาโนราตัวใหญ่  มองเห็นจากระยะทาง 100 เมตร ได้อย่างชัดเจน แถมมีลีลาการรําที่   

ชดช้อย  หลายคนถามว่าทําไมหลักสูตรนาฏศิลป์ถึงรับอาจารย์ผู้สอนตัวโตขนาดน้ีมา ขอบอกว่าคนตัวโต   

รําโนราสวยหาไม่ได้ง่าย ๆ  ในท้องตลาด แถมท้ายด้วยเป็นคนมีชื่อเสียงขนาดวันก่อนไปร่วมงานเสวนาของ   

ราชบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  อาจารย์ท่านหนึ่งของหลักสูตรภาษาไทยเดินเข้ามาทักทายว่า   

นี่โนราหงส์ใช่ม๊ัยคะ  เห็นมั๊ยล่ะว่าเขาดังจริง ๆ ที่ดังไม่รู้ว่ารําสวยหรือว่าตัวใหญ่แล้วแปลกอะ  

ทักทายใครอื่นได้หมดแล้วไม่พูดถึง อาจารย์สายฝน ไฝเต้ง  ก็ไม่ได้แล้วนะ  สาวตาคมผิวสีแทน เธอเป็น

เพื่อนเล่นของซี ศิวัฒน์  พระเอกช่อง 7 นะจะบอกให้  นี่เป็นเคร่ืองการันตีว่าเธอไม่ได้โนเนมอย่างที่เราท่านใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ ของเรา หลายคนที่ไม่รู้จัก  แต่ขอบอกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้น เธอได้ไปร่วมแสดงโขน

หน้าไฟเป็นกวางทอง  จากการฝึกซ้อมของอาจารย์สมพิศ  สุขวิพัฒน์  ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรอีกหลายคน  

ไม้เสียบไปยืนควบคุมอยู่ใกล้เมรุแอบเห็นผู้ร่วมงานหลายคนบอกว่ากวางทองสวย ๆ ทั้งนั้น  ฮั่นแน่ จะว่า อาจารย์

สายฝน  เราดําและไม่สวยไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพี่ ป้า น้า อา ในกระบี่ยืนยันว่าสวยทุกคนนะเจ้าคะ  

ข่าวแซวเล่น ๆ  วันก่อนได้แอบอ่านเฟสของ อาจารย์ตั้ม  อภิศันย์ ศิริพันธ์ แห่งคณะเทคโนโลยีฯ ตอนน้ี

รับภาระหนักอ้ึงทั้งเรียน  ทั้งประกันคุณภาพของคณะ  แต่ไหนเลยน้องตั้มของเรายังคงความหน้าตาดีไว้ทนนาน  

แอบฟังข่าวแบบไม่กรองว่าวันก่อนไปต่างประเทศมา แล้วถ่ายรูปกังหันเพื่อประกาศว่าได้ไปต่างประเทศ มีน้อง ๆ 

แซวว่าไม่ต้องเปลืองตังค์ไปถึงเมืองนอกหรอก  แค่หัวไทรของเรากังหันแบบนั้นก็มี  แหม มันน่า  งั้นกลับประเทศ

ไทยก็ได้ ระดับซุปตาร์อย่างน้ี  ว่าแล้วก็เข้าช่วงประกันคุณภาพ อีกน้อง ๆ ทุกคนล้วนให้กําลังใจพี่ตั้มว่าอย่าเครียด  

พวกน้อง ๆ พร้อมสู้ตายเคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่ตั้ม  อยู่มาไม่เท่าไหร่พี่ตั้ม ก็โอดครวญว่าใครไปดูหนังแฮร่ีพอร์ตเตอร์

แล้วไม่ชวน เป็นโกรธ อ้าว ตกลงว่าที่เครียดนี่เพราะประกันหรือเพราะกลัวไม่มีเพื่อนดูหนังอะ งง เล็กน้อยถึงปาน

กลาง  ฮ่า ฮา ฮา 

ก่อนลาวันน้ีบอกบุญกันเล็กน้อยว่า วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2554 น้ี ว่าที่ดร.ชไมพร พุทธรัตน์  จะ

ทําบุญ 100 วันให้กับคุณพ่อที่บ้านข้างวิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช  ใครว่างก็เรียนเชิญมาด้วยความเคารพ 

เห็นแจ้งบอกว่าอาหารที่เล้ียงล้วนแล้วแต่เป็นของชอบของพ่อ  แต่ถ้าใครสนใจจะรับอาหารทีตนเองชอบก็ให้ห้ิว

ปิ่นโตไปร่วมได้ด้วย จึงเรียนเชิญมาด้วยความเคารพจ้า                                 - ไม้เสียบลูกชิ้น  รีเทิร์นป ี54-  

บก.มหาชัยสาร  ผศ.ดร บํารุง ศรีนวลปาน  บก.พักเที่ยง ผศ.ธีรวัฒน์ ช่างสาน 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ  จุลทับ,   นางณัชฌา  นนทโชต ิ

พิสูจน์อักษร  อัดสําเนา  นายก้องภพ ปรีชาชาญ 


